

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระพล ยศธิพานา	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่	วีระพล ยศธิพานา	
๒	นางอมร แก้วหาดี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่	อมร แก้วหาดี	
๓	นายบุญจันทร์ ประวิสารัตน์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	บุญจันทร์ ประวิสารัตน์	
๔	นายฉวี สีบัวอ่อน	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ฉวี สีบัวอ่อน	
๕	นายอุทัย ไต้ชมภู	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	อุทัย ไต้ชมภู	
๖	นายสิน พิมพ์ประเสริฐ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สิน พิมพ์ประเสริฐ	
๗	นายพิมพ์ น้อยสุวรรณ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิมพ์ น้อยสุวรรณ	
๘	นายสงวน มองเพชร	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สงวน มองเพชร	
๙	นายเมธิชัย บุญโนรัตน์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เมธิชัย บุญโนรัตน์	
๑๐	นายทศพร นามมูลตรี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ทศพร นามมูลตรี	
๑๑	นางนุชฎาพร บัวทองสิงห์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	นุชฎาพร บัวทองสิงห์	
๑๒	นายปัญญา บุญเกิด	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	ปัญญา บุญเกิด	
๑๓	นายประกิจ งามสันเทียะ	เลขานุการสภาฯ	ประกิจ งามสันเทียะ	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายอภิชาติ พาราศรี	นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่	อภิชาติ พาราศรี	
๒	นายเกียรติพิภพ สมพิทักษ์	รองนายกเทศมนตรีฯ	เกียรติพิภพ สมพิทักษ์	
๓	นายคำจันทร์ พลخال	รองนายกเทศมนตรีฯ	คำจันทร์ พลخال	
๔	นายประยูร เจนการ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	ประยูร เจนการ	
๕	นางวิไลวรรณ บุญบุตร	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	วิไลวรรณ บุญบุตร	
๖	นายอัมภากร ลาลด	รองปลัดเทศบาล	อัมภากร ลาลด	
๗	พ.จ.อ.เสรี สุขศาลา	หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	เสรี สุขศาลา	
๘	นางญาดา ชวนไชยสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ญาดา ชวนไชยสิทธิ์	
๙	นายเมธา รอดขันเมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เมธา รอดขันเมือง	
๑๐	นายปภักร จันทะโพธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ปภักร จันทะโพธิ์	
๑๑	นายราชวัตร ศรีสม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ราชวัตร ศรีสม	
๑๒	นางสาวอรุมา นามมนตรี	นิติกรปฏิบัติการ	อรุมา นามมนตรี	
๑๓	น.ส.ชนาภัทร ทันทิ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชนาภัทร ทันทิ	
๑๔	น.ส.ดวงฤทัย ไชแสงจันทร์	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	ดวงฤทัย ไชแสงจันทร์	

๑๕	น.ส.วรัชยา วงศ์ศรีงาม	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	วรัชยา วงศ์ศรีงาม	
๑๖	น.ส.ชลธิชา เสนาจอหอ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ชลธิชา เสนาจอหอ	
๑๗	น.ส.สีแพรว บุญเกิด	แม่บ้าน	สีแพรว บุญเกิด	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครบองค์ประชุมและได้เวลานัดประชุม นายประกิจ งามสันเทียะ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมและกราบเรียนเชิญท่านวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยกระผมจะขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายประกิจ งามสันเทียะ เลขานุการสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมขออ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖)
ที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	สำหรับการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำหรับรายละเอียดกระผมจะขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ดำเนินการต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายประกิจ งามสันเทียะ เลขานุการสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ตามที่สภาฯ ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น ทั้งนี้ กระผมได้เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น กระผมจะขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูไปที่หน้ากระดาษว่ามีข้อความหรือข้อผิดพลาดประการใดหรือไม่ ถ้าหากไม่มีท่านใดขอแก้ไข กระผมขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบต่อไปครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	มีท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๖)

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

สำหรับแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๖) มีรายละเอียดอย่างไร กระผมจะขอให้ทางคุณปลัดกร จันทะโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายปลัดกร จันทะโพธิ์
นักวิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายปลัดกร จันทะโพธิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขอเรียนแจ้งรายละเอียดแผนพัฒนาฯ ดังต่อไปนี้ครับ **(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)** ทั้งนี้แผนดังกล่าวได้ผ่านการประชาคมแล้วจึงนำมาเข้าแผนฯ โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา จึงเรียนแจ้งเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันครับ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ กระผมจะขอให้ทางผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ

นางญดา ขวนไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน แต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนคำชี้แจงในโครงการ โดยรายละเอียดโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนคำชี้แจงมีดังต่อไปนี้ค่ะ **(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)**

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

ในการนี้กระผมขอให้ทางท่านรองปลัดเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายอัมภากร ลาลด
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังกล่าว นั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนต่อสภาฯ ได้รับทราบครับ ขอขอบคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองคลังและท่านรองปลัดได้ชี้แจงแล้วนั้น ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

๔.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ
นางญาดา ชวนไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

สำหรับวาระการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ กระผมขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นการโอนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติราชการประจำและรองรับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยรายการโอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ **(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)**

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ
นายอัมภากร ลาลด รองปลัดเทศบาล

ในการนี้กระผมขอให้ทางท่านรองปลัดเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน การโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเรียนต่อที่ประชุมได้รับทราบครับ ขอขอบคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองคลังและท่านรองปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ แล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือต้องการอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

๔.๓ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕...

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ

สำหรับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕... กระผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ขอเรียนเชิญครับ

นายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านสืบเนื่องมาจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้บริหารกิจการประปามาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ และทำการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองไผ่เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๕๑ แต่ก็ยังไม่มีเทศบัญญัติเกี่ยวกับประปาบังคับใช้ ประกอบกับการบริหารกิจการประปาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงมีความจำเป็นในการตราร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕... เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ

ประปาให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน สำหรับรายละเอียดในเทศบัญญัติกระผมจะมอบให้ทางนิติกรดำเนินการชี้แจงต่อสภาฯ ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

น.ส.อรอุมา นามมนตรี
นิติกร

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕... ได้ดำเนินการยกร่างเทศบัญญัติฯ เพื่อเสนอต่อสภาฯ ได้พิจารณา พร้อมทั้งได้ทำการประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้ใช้น้ำในตำบลหนองไผ่ ไปแล้ว นั้น ดิฉันจึงขอเรียนแจ้งถึงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ดังนี้ค่ะ **(รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕...)**

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ทางท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕... ประกอบรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติฯ ไปแล้วนั้น กระผมจะขอให้ทุกท่านในที่ประชุม ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวฯ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มีการอภิปรายจากสมาชิกสภาฯ เนื่องจากผ่านการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่แล้ว

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปรายในร่างเทศบัญญัติดังกล่าว กระผมจะขอให้ทางเลขานุการฯ ชี้แจงข้อระเบียบฯ สำหรับการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๑ ขอเรียนเชิญครับ

นายประกิจ งามสันเทียะ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว จึงขอเรียนต่อท่านประธานดำเนินการต่อไปครับ ขอพบพระคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบฯ ประกอบกับไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ดังนั้น กระผมจึงขอมติในวาระที่ ๑ การรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕... ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ ๑ แห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕...

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวมิใช่เทศบัญญัติเกี่ยวกับการงบประมาณฯ จึงสามารถที่จะพิจารณาในสามวาระรวดเดียวได้ โดยกระผมจะให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องข้อต่อที่ประชุมครับ ขอเรียนเชิญครับ

- นายประกิจ งามสันเทียะ เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
- ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
- จึงขอเรียนต่อท่านประธานเสนอที่ประชุมว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
- นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในระเบียบแล้วนั้น กระผมจึงขอหารือต่อที่ประชุมว่าจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ โดยผู้เสนอที่สามารถเสนอได้นั้น ได้แก่ นายกเทศมนตรีฯ หรือสมาชิกสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๔ คน) จึงขอให้ที่ประชุมเสนอได้ครับ ขอขอบคุณครับ
- นายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ กระผมขอเสนอการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นสามวาระรวดเดียวเพราะกระผมเห็นว่าได้ผ่านการประชุมประชาคมขอความเห็นจากประชาชนในพื้นที่มาเรียบร้อยแล้วครับ ขอขอบคุณครับ
- นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ เมื่อท่านอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอการพิจารณาเทศบัญญัติดังกล่าวฯ เป็นการพิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว ดังนั้น กระผมจึงขอความเห็นจากที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕... เป็นสามวาระรวดเดียว**
- นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นสามวาระรวดเดียวแล้ว ดังนั้นถือว่าทุกท่านในที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยกระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ ที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ในการนี้กระผมจึงขอดำเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติต่อไป ก่อนอื่นขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญครับ
- นายประกิจ งามสันเทียะ เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก จึงขอให้ท่านประธานสภา ดำเนินการต่อไปครับ ขอบพระคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภา

ตามที่เลขานุการสภา ได้ชี้แจงแล้วนั้น กระผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการแปรญัตติต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายสงวน มองเพชร
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายสงวน มองเพชร สมาชิกสภา เขต ๑ กระผมขอแปรญัตติในการตัดข้อ ๓๔ แห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕... เนื่องจากกระผมเห็นว่าเป็นการให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการด้วย เป็นประโยชน์ในการป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินทางราชการครับ ขอบพระคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภา

เมื่อท่านสงวน มองเพชร สมาชิกสภา เขต ๑ ได้แปรญัตติตัดข้อ ๓๔ แห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕... พร้อมได้ให้เหตุผลไปแล้วนั้น กระผมจึงขอความเห็นสภา ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา เพื่อขอมติว่าเห็นด้วยกับการแปรญัตติของท่านสงวน มองเพชร สมาชิกสภา เขต ๑ หรือไม่ ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภา

ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ - เสียง
ไม่เห็นชอบ ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปมติที่ประชุม ในการพิจารณาวาระที่ ๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕... ที่มีการแปรญัตติ (ตามคำแปรญัตติ)

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภา

เมื่อที่ประชุมสภา ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ได้มีมติเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕... ที่มีการแปรญัตติของท่านสงวน มองเพชร สมาชิกสภา เขต ๑ ไปแล้วนั้น ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๓ โดยกระผมจะขอให้ทางเลขานุการสภา ได้ชี้แจงข้อระเบียบฯ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ

นายประจักษ์ งามสันเทียะ
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้น จึงเรียนต่อท่านประธานสภา เพื่อดำเนินการต่อไปครับ ขอบพระคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบแล้วนั้น กระผมจึงขอมติที่ประชุมในการตรา

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปมติที่ประชุม ในการพิจารณาวาระที่ ๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕...

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ

สำหรับการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ประกิจ งามสันเทียะ ผู้บันทึกการประชุม

(นายประกิจ งามสันเทียะ)

เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สงวน มองเพชร ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นาย สงวน มองเพชร)

(ลงชื่อ) สีน พิมพ์ประเสริฐ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นาย สีน พิมพ์ประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ทศพร นามมูลตรี เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นาย ทศพร นามมูลตรี)

(ลงชื่อ) วีระพล ยศธิพานา ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวีระพล ยศธิพานา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่